

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

รายนามสมาชิกสภาที่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายจรัญ แก้วดำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๒	นายบรรจง ไร่สอ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๓	นายอินจันทร์ ไชยเลิศ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๔	นายเมืองใจ เงินสัจจา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๕	นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๖	นายแฝง จรรย์ยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๗	นายย้าย ดวงภู	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๘	นายอำนาจ วงศ์วร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๙	นางมาลี จันแปงเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๑๐	นายทินกร ท้าวคำหล่อ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
๑๑	นายศตรุชิน ยาวิชัยป้อง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

รายนามสมาชิกสภาที่ไม่มาประชุม

- ไม่มี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายดำรงค์ จันแปงเงิน	นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๒	นายประจิต ดวงภู	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๓	นายสนิท ชัยบุญ	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๔	นายธวัชชัย กันทาเดช	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๕	นายแก้วมูล วงศ์วร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
๖	นายทองอินทร์ อ่อมใจกาศ	ผู้ใหญ่บ้าน สันตันทา หมู่ที่ ๑
๗	นายสุกิจ จินดา	ผู้ใหญ่บ้านสบยาบ หมู่ที่ ๒
๘	นางสาวฐิตาภา นาดัน	นักทรัพยากรชำนาญการ รก.ท.น.สป.
๙	สอ.ศุภกฤต พุแสง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๐	จำเอนอัครนิษฐ์ ปัญญาวิชิตโสภณ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๑๑	นายวุฒิธรณพัทธ์ ภูลา	นิติกร
๑๒	นายสอาด การินทร์จินดา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอินจันทร์ ไชยเลิศ

เลขานุการสภา

นับองค์ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ครบองค์ประชุม ต่อไปจะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกาศอำเภอเชียงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญที่ ๑ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญที่สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่เงิน พิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดอื่นๆ) จัดซื้อผ้ามาวน บังแดด ติดตั้งห้องกองการศึกษา พิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส้านดปลัดฯ) จำนวน ๓ รายการ(๑) ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (๓) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซยนต์ และพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำเภอเชียงแสนพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๙๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญ ที่ ๑ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ลงชื่อ นายชูสวัสดิ์ สวัสดิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเชียงแสน ต่อไปขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจและลงลายมือชื่อรับรองแล้ว และเจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภา ให้ทุกท่านได้ตรวจดู ถ้อยคำและข้อความล่วงหน้าแล้ว เชิญท่านเลขานุการสภา ดำเนินการ

เลขานุการสภาฯ

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ กำหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมทุกครั้งจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ทำการตรวจสอบแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน จะมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือไม่

/ นายอำนวยการ วงศ์วร...

นายอำนวยการ วงศ์วร  
สท.เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในรายงานการประชุม  
หน้าที่ ๔ ที่ผมได้เสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุม แต่ในรายงานระบุว่า เป็น นายทินกร  
ท้าวคำหล่อ สท.เขต ๒ เป็นผู้เสนอ จึงขอให้แก้ไขด้วยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดผมจึง  
ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ว่าท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ  
ประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยกมือรับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการ  
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๙ บ้านสบยาย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประธานสภา

จากการประชุมครั้งที่ ได้มอบหมายให้ทางนายกเทศมนตรีประสานงานไปยังสำนัก  
ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ขอเชิญชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ทุกท่าน ในการ  
ก่อสร้างระบบประปาบ้านสบยาย หมู่ที่ ๒ นั้น ในระบบต่างๆ ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว แต่ที่มีปัญหาคือน้ำแห้ง เนื่องจากก่อเจาะบาดาล เจาะตื้นเกินไป ถ้าต้องการ  
ให้น้ำพอใช้ต้องทำโครงการของบประมาณในการเจาะบ่อแห่งใหม่ จากการสำรวจระบบ  
ประปาทุกแห่งทราบว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันทุกแห่งจากภัยแล้งครับ ถ้ามีความต้อง  
เจาะบ่อแห่งใหม่ ต้องให้ทางหมู่บ้านทำโครงการเข้าที่เทศบาล เพื่อผลักดันเข้าไปยัง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ครับ

ประธานสภา

ที่ประชุมคงรับทราบตามนั้นครับ ในวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสบยาย ได้  
เข้าร่วมประชุมด้วย มีเรื่องใดจะชี้แจงต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายสุกิจ จินดา  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องการการก่อสร้างได้ดำเนินการมาเป็น  
เรียบร้อยแล้ว และเปิดใช้งานมาช่วงหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าน้ำแห้ง เนื่องจากน้ำในดินไม่มี บ่อ  
บาดาลตื้นเกินไป ช่วงที่ทำการเจาะบ่อคงไม่แห้งแล้งถึงขนาดนี้ ปัจจุบันนี้ได้สูบน้ำจาก  
แม่น้ำโขงมาใช้แทน ซึ่งไม่สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาก่อน

ประธานสภา

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง จึงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ซึ่งทางนายก ได้  
ขอให้ทางหมู่บ้านทำหนังสือแจ้งเข้ามายังเทศบาล เพื่อประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำ มา  
ขุดเจาะเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการรับส่ง  
มอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา  
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บ้านสบยาย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่  
เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

/ ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบการรับส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บ้านสบยาบ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

ประธานสภาฯ

(งดออกเสียง) สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบการรับส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บ้านสบยาบ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

**ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา**

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน การศึกษางานบริหารงานทั่วไปค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(หมวดอื่นๆ) จัดซื้อผ้า màn บังแดด ติดตั้ง ห้องกองการศึกษา

ประธานสภาฯ

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน การศึกษางานบริหารงานทั่วไปค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(หมวดอื่นๆ) จัดซื้อผ้า màn บังแดด ติดตั้งห้องกองการศึกษา

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินทุกท่าน การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน การศึกษางานบริหารงานทั่วไปค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(หมวดอื่นๆ) จัดซื้อผ้า màn บังแดด ติดตั้งห้องกองการศึกษา ขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงรายละเอียดครับ

สอ.ศุภกฤต พูแสง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินทุกท่าน **เรื่องเดิม**

รชก.ผอ.กองการศึกษา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน และอนุมัติของนายอำเภอเชียงแสน ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

### **ข้อเท็จจริง**

ปัจจุบันกองการศึกษา ได้สถานที่ปฏิบัติงานทางราชการแห่งใหม่ ซึ่งเป็นไปตามโครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของเทศบาลตำบลแม่เงิน (ห้องกองการศึกษา) ปริมาณกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่เงิน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากประตูและหน้าต่าง เป็นแบบบานกระฉกใส ทำให้แสงแดดส่องเข้าในห้องทำงาน ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน และเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ประกาศและอนุมัติใช้ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อเฉพาะการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติดำเนินการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดอื่นๆ) ผ่านมานับแต่ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อผ่านมานับแต่ด เพื่อติดตั้งห้องกอง การศึกษา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท-ถ้วน)

#### โดยโอนลดจาก

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด เงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (เทศบัญญัติฯ หน้า ๑๑๑) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

#### ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

#### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของเทศบาลแม่เงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งรายการข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภา	ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ที่ประชุมจะอภิปรายขอเชิญครับ
นายเมืองใจ เงินสัจจา สท.เขต๑	เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเรื่องงบประมาณในการโอนในครั้งนี้ใช้ งบประมาณกี่บาทครับ
สอ.ศุภกฤต พุแสง รก.ผอ.กองการศึกษา	งบประมาณที่ตั้งไว้ หนึ่งหมื่นบาทถ้วนครับ แต่ในการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้างจริงอาจจะไม่ถึงครับ
ประธานสภา	ท่านใดจะอภิปรายต่อ ขอเชิญครับ
นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์ สท.เขต ๑	เรียนท่านประธานสภา จากที่ทำการปรับปรุงห้องกองการศึกษาใหม่ เห็นว่า สมควรที่จะมีมานับแต่ด ที่ผ่านมามีเห็นเอาหนังสือพิมพ์ติดไว้พลาถก่อน และขอแนะนำว่าไม่ ควรใช้ของแพง เนื่องจากงบประมาณมีน้อยครับ และสีกควรจะให้เข้ากับสีของห้อง เพื่อความ สบายตาในการทำงานด้วยครับ
ประธานสภา	ท่านใดจะอภิปรายต่อ ขอเชิญครับ
	- เมื่อไม่มี ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใด ให้ความเห็นชอบ อนุมัติการโอน งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน(หมวดอื่นๆ) จัดซื้อผ่านมานับแต่ด ติดตั้งห้องกองการศึกษา โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
ประธานสภา	ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(หมวด อื่นๆ) จัดซื้อผ่านมานับแต่ด ติดตั้งห้องกองการศึกษา โปรดยกมือขึ้นครับ

/ มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

สรุป ที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(หมวดอื่นๆ) จัดซื้อผ้ามาบังแดด ติดตั้งห้องกองการศึกษา

ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

รับทราบ

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่(สำนักปลัดฯ) จำนวน ๓ รายการ

- ๑) ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
- ๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
- ๓) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซยนต์

ขอเชิญนายกเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายกเทศมนตรี  
นางสาวฐิตาภา นาคัน  
รก.หน.สำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินทุกท่าน และคณะ

ผู้บริหารทุกท่าน สำนักปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณ ดังนี้

๑. โอนลด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑.๑ โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๔๖,๑๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๕๓,๙๐๐ บาท

๒. โอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๑ เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๐,๑๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๑๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า หรือ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ซีซี
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ มิลลิเมตร)
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร หรือประมาณ ๓๖ ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้

๒.๒ เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐.- บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน

- ๒.๓ เลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้
  - เป็นเลื่อยยนต์ชนิดที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดและไม่ผิดกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ เลื่อยยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕
  - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ มีกำลังเครื่องไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑ แรงม้า
  - ความยาวบาร์โซ่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว

การโอนครั้งนี้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (และแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ ๒๗ ซึ่งระบุว่า การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้เสนอรายละเอียดมานั้น สมาชิกสภา หรือในที่ประชุม ท่านใด จะอภิปราย ขอเชิญครับ

จำเอกอัครนิยวัธ ปัญญารัตตโสภณ  
จพง.ป้องกันฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ในส่วนของรถบรรทุกน้ำของ เทศบาล ที่ต้องสูบน้ำเข้าถัง เป็นการสูบโดยอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถ ทำให้เกิดสิ้นเปลือง อุปกรณ์ จึงได้เสนอให้มีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามเสนอ เพื่อใช้เสริมในการสูบน้ำในเข้าถัง ลดการสึกหลอของอุปกรณ์ และยืดอายุการใช้รถดับเพลิงอีกด้วย ครับ

ประธานสภาฯ  
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุมท่านใด จะอภิปราย ขอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยทางเทศบาลได้นำน้ำไปให้ประชาชน และได้เอารถบรรทุกน้ำไปสูบน้ำที่แม่น้ำโขง โดยอุปกรณ์ในตัวรถ ซึ่งไม่สามารถสูบได้ เนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงแห่งนี้ ตลิ่งมีความลึก ถ้าหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจทำให้รถได้รับความเสียหายจึงเสนอจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพกว่า เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ติดมากับรถ จึงขอให้สภาช่วยพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภาฯ

การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว ที่ประชุม ท่านใด หรือเจ้าหน้าที่จะอภิปราย ขอเชิญครับ

จำเอกอัครนิยวัธ ปัญญารัตตโสภณ  
จพง.ป้องกันฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อใช้ในบริเวณสำนักงานเพื่อความสวยงาม นำอยู่นามองของผู้มาติดต่อราชการครับ

ประธานสภาฯ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ แรงม้า ความยาวบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว ที่ประชุมท่านใด หรือเจ้าหน้าที่จะอภิปราย ขอเชิญครับ

จำเอกอัครนิยวัธ ปัญญารัตตโสภณ  
จพง.ป้องกันฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ แรงม้า ความยาวบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว แต่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว เนื่องจากการเกิดเหตุวาทภัยในพื้นที่ มีต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจร รวมถึงบ้านเรือนราษฎร จำเป็นต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ทำการตัดไม้ บางครั้งต้องยืมของชาวบ้าน ซึ่งเราเป็นหน่วยงานราชการควรมีไว้เพื่อความจำเป็นต้องใช้ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งได้มอบหมายให้ทางปลัดเทศบาลดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว ที่ผ่านเหตุวาทภัยเกิดขึ้นทุกปีมีต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางบ้าง ล้มใส่บ้านเรือนประชาชนบ้าง แต่งานบรรเทาสาธารณภัยไม่มี อุปกรณ์ความช่วยเหลือ เลยต้องยืมของชาวบ้าน ซึ่งเราเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เราต้องเตรียมความพร้อมครับ เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาด้วยครับ

นายธวัชชัย กันทาเดช เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตอธิบายเสริมครับ จากการทำหน้าที่เมื่อวานนี้มี  
เลขานุการนายก ไฟฟ้าที่สวนยางพารา เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ มีเพียง  
มีดเพียงเล่มเดียว ควรมีเลื่อยขนาดต่างไวใช้งาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับ และควร  
มีชุดป้องกันไฟไว้อย่างพอเพียงกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ เพื่อกันอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ จึง  
ขอให้สมาชิกพิจารณาด้วยครับ

นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดซื้ออุปกรณ์ทั้ง ๓ รายการนี้ เห็นด้วยครับ แต่ต้อง  
สท.เขต ๑ เลือกล้อที่ห้อยดี ๆ หน่อยครับ มีมาตรฐาน มี มอก. และมีอะไหล่ซ่อมบำรุงที่หาได้ง่าย  
เวลาเสียจะได้ซ่อมง่ายครับ และขอเสริมอีกอย่างคือตู้เชื่อม รวมถึงเครื่องตัดเหล็กเพื่อไว้ใช้  
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ

ประธานสภาฯ ที่ประชุมท่านใด จะอภิปราย ขอเชิญครับ  
- เมื่อไม่มี ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ว่า ท่านใดให้ความเห็นชอบ อนุมัติการโอน  
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ๑) ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ  
แบบหอยโข่ง ๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ๓) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อย  
โซยนต์ คุณลักษณะตามที่เสนอมา โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม ยกมือให้ความเห็นชอบ อนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ว่า ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์  
การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ๑) ครุภัณฑ์การเกษตร  
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ๓) ครุภัณฑ์  
ก่อสร้าง เลื่อยโซยนต์ คุณลักษณะตามที่เสนอมา โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม ไม่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง

ประธานสภาฯ (งดออกเสียง) สรุปเป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ อนุมัติการโอน  
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ๑) ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ  
แบบหอยโข่ง ๒) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ๓) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อย  
โซยนต์ คุณลักษณะตามที่เสนอมา

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ๔.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทํำบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์  
ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ การทํำบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม  
ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอมอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ครับ

จำเอกอัครนัยวิธ ปัญญาวิชิตโสภณ เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากสถานะการภัยแล้งมีความรุนแรงและได้มีการ  
จพง.ป้องกันฯ ประชุมหารือร่วมร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสา  
ธารณภัย เป็นการทํำข้อตกลงกันระหว่าง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านแซว  
เทศบาลตำบลแม่เงิน เทศบาลตำบลโยนก องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง องค์การบริหาร



ส่วนตำบลหนองป่าก่อ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งที่ประชุมเสนอแนวคิดว่าจะระดมกำลังช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นคน รถ ในกรณีเกิดภัยต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือองค์กรข้างเคียงได้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งงานสาธารณสุขไม่สามารถอยู่เพียงองค์เดียวไม่ได้ มีงานต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือกัน เป็นการบูรณาการการทำงานกันทั้ง ๖ องค์กร เช่น กรณีรถบรรทุกน้ำเราเสีย เราสามารถขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบ้านแซว ทั้งรถทั้งคน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลเราได้ จนกว่ารถเราจะซ่อมเสร็จ เป็นต้น ส่วนในการลงนามนั้นเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนาม ในวันนี้เป็นการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่ ครับ

ประธานสภา

ตามที่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เสนอมานั้น เป็นการจัดตั้งเพื่อความร่วมมือกันทั้ง ๖ องค์กร ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ

นายประจิด ดวงภู  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย คือ ในการทำงานร่วมกันในการเสนอในครั้งนี้เพื่อขอความเห็นจากสภาว่าจะให้เราเข้าร่วมหรือไม่ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น ตอนนี้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนการขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขนั้น สามารถขอความร่วมมือกันได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็รถ คน หรืออาจจะเป็นงบประมาณด้วยก็ได้ ขอเสนอเพิ่มเติมแค่นี้ครับ

ประธานสภา

ตามที่เสนอมานั้น ท่านใดให้ความเห็นชอบการทํำบ้นที่ความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

ประธานสภา

ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบการทํำบ้นที่ความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

ประธานสภา

งดออกเสียง สรุปว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบการทํำบ้นที่ความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

๔.๔ การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมครับ

เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน

/ ระยะเวลา...

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

- เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว ๒๑,๘๔๘,๙๒๐.๘๑ บาท
- สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย - บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๒๑,๘๔๘,๙๒๐.๘๑ บาท
- สำรองบุคคลากร(ประมาณ ๘ เดือน) ๕,๒๑๑,๙๕๒.๐๐ บาท
- สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กประมาณ ๘ เดือน อื่นๆ เช่นเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๘ เดือน ๑๐,๑๗๕,๒๕๖.๐๐ บาท
- เงินสะสมคงเหลือ ๖,๔๖๑,๗๑๒.๘๑ บาท
- สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ๖๔๖,๑๗๑.๒๘ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ๕,๘๑๕,๕๔๑.๕๓ บาท

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๕๙๖,๓๑๕.๘๑ บาท

ขอชี้แจงรายละเอียดแค่นี้ครับ

รับทราบ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอต่อที่ประชุมครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากทางหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนและได้ทำหนังสือเข้ามายังเทศบาลตำบลแม่เงิน ในการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงได้มอบหมายให้กองช่างได้สำรวจ ออกแบบและประมาณการ และได้เสนอเข้าสภาเทศบาลตำบลแม่เงินในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายขาดเงินสะสมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การจ่ายขาดเงินสะสมของท้องถิ่นต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการและการสำรองกรณีต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเงินสะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอรายละเอียดโครงการมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๖ บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ ๑๑๘,๙๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๒ หน้า ๔

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างป่าช้า บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๘๙,๔๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๑ หน้า ๔

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคันสระประปา บ้านป่าคา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐

/ ตารางเมตร...

ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑๘,๕๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๓ หน้า ๕

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๔ หน้า ๕

๕. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ข้ามลำห้วยสายร่องขุน บ้านปางของ หมู่ที่ ๕ ขนาดท่อลอดเหล็กม คสล.ชนิด ๒ ช่อง ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร งบประมาณ ๓๔๖,๔๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๕ หน้า ๖

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ และซอย ๑๖ บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ขนาด จุดที่ ๑ ซอย ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ซอย ๑๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๓๓,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๖ หน้า ๖

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านปางของเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๑๑,๙๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๗ หน้า ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายลอนดัวถึงบ้านนายฟัง แซ่ลือ บ้านธารทอง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ ๓๗๓,๔๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๘ หน้า ๗

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยก่อหก (แยกสายไล่ป่าห้า) บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๓๖,๗๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ข้อ ๙ หน้า ๘

**รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๔๘,๔๐๐.- บาท**

สมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นายทินกร ท้าวคำหล่อ  
สท.เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยก่อหก (แยกสายไล่ป่าห้า) บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ ๑๒ มีผู้ใช้เส้นทางหลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ที่ ๑๒,๔,๗ และหมู่ที่ ๑๑ เป็นเส้นทางที่มีความลำบากมาก จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณาด้วย ครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่าน สท.ทินกร ท้าวคำหล่อ เสนอมา คือ เส้นทางดังกล่าวมีการใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้าน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

/ ประธานสภาฯ...

- ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดให้ความเห็นชอบ  
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๔๘,๔๐๐.-  
บาท โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม ยกมือให้ความเห็นชอบ อนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง
- ประธานสภาฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม  
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา จำนวน ๙ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๔๘,๔๐๐.-  
บาท โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- ประธานสภาฯ (งดออกเสียง) สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ อนุมัติการจ่ายขาดเงิน  
สะสมตามที่ จำนวน ๙ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๔๘,๔๐๐.- บาท
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อราชการจะหารืออีกหรือไม่
- นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เงินได้รับงบประมาณเงิน  
อุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้าน  
ป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ น้ำกกฝั่งขวา เพื่อให้การ  
ดำเนินโครงการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบฯ ซึ่งตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่ง  
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเสนอขอความ  
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ในการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วย  
ทราย บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ครับ
- ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมา โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่เงิน และมีผู้  
ได้รับผลประโยชน์หลายหมู่บ้าน สมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
- นายเมืองใจ เงินสัจจา สท.เขต ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ทางกรม  
ชลประทานได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ผ่านมา ได้ดำหนิว่าทางกองช่างได้สำรวจพื้นที่รูก  
กล้าพื้นที่ที่ทางกรมชลประทานรับผิดชอบ และได้ยืนยันว่ากรมชลประทานจะเข้ามาดำเนินการก่อน  
งบอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างแน่นอน งบพร้อมแล้ว และได้เอาแผนที่มาให้ดูและบอกว่าพื้นที่  
รับผิดชอบนั้นอาจทับซ้อนกัน ซึ่งผมได้สอบถามว่าถ้าของกรมชลประทานมาก่อนแล้วงบอุดหนุน  
เฉพาะกิจจะตกไปหรือไม่ ซึ่งได้คำตอบว่าไม่เกี่ยวกับ คนละส่วนกัน และของกรมชลประทาน  
ก่อน จะมาทำก่อนแน่นอน จึงนำเรียนหารือต่อที่ประชุมครับ และผมได้พูดคุยกับชาวบ้าน  
ว่าถ้างบประมาณของกรมชลประทานมาก่อนแล้วทำก่อน ซึ่งงบประมาณมีน้อย ทำงานไม่ครอบคลุม  
ทั้งหมด แล้วอาจจะทำให้งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจตกไปซึ่งงบประมาณมากกว่า ทำให้  
ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าจะทำให้ได้งบประมาณน้อย แต่งบประมาณมากตกไป
- นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ผมได้มอบหมายให้ทางกองช่างเทศบาล เข้าไปสำรวจ  
และได้กำกับทาง ผอ.กองช่างและปลัดเทศบาลแล้วว่าต้องดำเนินการตามงบประมาณ  
อุดหนุนเฉพาะกิจก่อน ให้สำรวจออกแบบและประมาณการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หากพื้นที่มีเหลืออีกค่อยดำเนินการตามงบประมาณของกรมชลประทาน อย่าให้พื้นที่ทับ  
ซ้อนกันเกรงว่าจะผิดระเบียบ รวมถึงไม่ให้กระทบกับพื้นที่ป่าและให้ประสานกับชาวบ้านใน  
พื้นที่ช่วยชี้แนวเขตเพื่อไม่ให้เข้าพื้นที่ป่าไม้ ครับ

นายรัชชชัย กันทาเดช  
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตสอบถาม ว่า กรณีที่มีพื้นที่เดียวกันแต่มีสอง  
หน่วยงานงบประมาณมาดำเนินการ ทางนายกเทศมนตรีต้องรับผิดชอบหรือ ถ้ามีปัญหา  
นายกต้องรับผิดชอบเอง จึงเสนอว่าควรจะยกเลิกงบประมาณจากหน่วยงานใดเสียก่อนเพื่อ  
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสภาฯ ต้องร่วมกันตัดสินใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ครับ ท่านประธานสภาฯ ต้องขอติที่ประชุมของสภาแห่งนี้เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องครับ

ประธานสภาฯ

เรื่องนี้ได้ประชุมประชาคมทั้งสามหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ในวันที่จึงหารือต่อที่  
ประชุมแห่งนี้เพื่อลงมติที่ประชุมแล้วมอบหมายให้นายกเทศมนตรี ดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป ฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุง  
พื้นที่ปู่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน โดยงบประมาณเงิน  
อุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ท่านใดไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ปู่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านป่าคา  
เหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน โดยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ปู่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านป่าคา  
เหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน โดยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

ประธานสภาฯ

ท่านใดไม่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ปู่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านป่าคา  
เหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน โดยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ยกมือไม่เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สรุปเป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ปู่อ่างเก็บน้ำ  
ห้วยทราย บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เงิน โดยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

เนื่องจากได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน สันตันเปา หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียง  
แสน จังหวัดเชียงราย ความว่า ตามที่วัดพระธาตุแสนคำฟู บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่  
เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ทำการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และพระโพธิสัตว์  
เจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้ และปฏิบัติธรรม ทางวัดได้  
ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อเทศบาลไปแล้ว แต่ยังขาดเอกสารขอใช้ที่ดิน จากสำนักงานป่าไม้  
จังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ทางสำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงราย  
จึงขอให้ทางวัดส่งเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ว่ากิจการที่  
ก่อสร้าง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ดังนั้น ในวันที่ทางวัดพระธาตุแสนคำฟู จึงขอ  
ความเห็นชอบว่ากิจการก่อสร้างวัดดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใน  
วันนี้มีผู้ใหญ่บ้านสันตันเปาเข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอสอบถามท่านว่า ในการก่อสร้าง  
ดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑ หรือไม่

/ นายทองอินทร์...

นายทองอินทร์ อ่อมใจภาค เรียนท่านประธานสภาฯ การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และพระโพธิสัตว์เจ้าแม่  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ กวนอิม ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหมู่บ้านสันตันเปา หมู่ที่ ๑ ครับ

ประธานสภาฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ท่านใดให้เห็นชอบว่าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และ  
พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม ยกมือให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบว่ากิจการก่อสร้างวัดดังกล่าว ไม่  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

ประธานสภาฯ (งดออกเสียง) สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมให้เห็นชอบว่าการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  
และพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อราชการจะหาหรืออีกหรือไม่

สอ.ศุภกฤต พุแสง  
รชก.ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภาฯ มีเรื่องหาหรือต่อที่ประชุมเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านธารทองมีปริมาณเด็กเยอะมากศูนย์คับแคบ และได้หารือกับสมาชิกสภาในพื้นที่มา  
หลายรอบแล้วว่าจะหาที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่รวมถึงได้ประสานผู้ช่วย  
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลำพังตัวผมเองเสียงอาจจะไม่หนักแน่นพอจึงนำเรื่องนี้หารือต่อที่ประชุม  
สภาแห่งนี้ เนื่องจากรากฐานของเด็กคือการศึกษาถ้าอยู่รวมกันมากๆ เสียงที่จะต่อ  
โรคติดต่อต่างๆได้ และประชากรของหมู่บ้านธารทองมีจำนวนมาก เด็กที่เข้าเรียนในศูนย์ฯ  
แต่ละปีมีจำนวนมาก จึงขอหาหรือว่าพอจะมีช่องทางหาที่ก่อสร้างศูนย์ฯ แห่งใหม่ได้หรือไม่  
และเมื่อหาสถานที่ได้แล้ว เราสามารถของบประมาณการก่อสร้างจากกรมได้ เพราะว่าเป็น  
เรื่องที่สำคัญในการศึกษาครับ และอีกเรื่องคือขณะนี้ทางกองการศึกษาได้ประกาศรับ  
สมัครเด็ก อายุตั้งแต่ ๒ - ๕ ปี จึงขอฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครด้วยนะครับ และ  
ตอนนี้เด็กนักเรียนถูกแย่งโดยโรงเรียนในพื้นที่คือทางโรงเรียนจะติดตามเด็กกอสย ๓ ปีเพื่อ  
เข้าเรียนในโรงเรียน ทำให้เด็กนักเรียนลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนพนักงานจ้าง  
ของเทศบาลในกองการศึกษาด้วย จึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และทาง  
เทศบาลมีสวัสดิการต่างๆหลายอย่างครับ

นายธวัชชัย กันทาเดช เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีนี้เกิดการแย่งเด็กระหว่าง สพฐ กับเทศบาล ตามหลัง  
เลขานุการนายก แล้ว ทาง สพฐ. จะรับนักเรียนตั้งแต่ ๓ ปีเต็มขึ้นไป ควรจะทำข้อตกลงกับทางโรงเรียนแต่ละ  
แห่งว่าให้รับตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป ถึงจะเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาล ๑ ที่เกิดขึ้นเป็นการแย่งเด็กกัน  
ซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสม ซึ่งทั้งสองหน่วยเป็นการจัดการศึกษาเหมือนกัน ในการดำเนินการเพื่อ  
เด็กเหมือนกัน เชื่อแน่ว่าถ้าทำข้อตกลงกันแล้วน่าจะไม่มีปัญหา ครับ

นายอำนาจ วงศ์วร เรียนท่านประธานสภาฯ การที่จะหาพื้นที่ในหมู่บ้านธารทอง เพื่อใช้เป็นสถานที่  
สท.เขต ๒ ก่อสร้างนั้นคงจะยากครับ แต่ที่พอมีบ้างตรงที่วัดธารทองซึ่งเป็นสถานที่ของธรณีสงฆ์ ต้อง  
ประสานหลายหน่วยงานครับ แต่ถ้าจะหาที่ใหม่คงจะติดเรื่องงบประมาณ

ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้ สท.อำนวยการ วงศ์วรร ช่วยประสานงานกับทางวัดและเจ้าคณะตำบล เพื่อจะใช้พื้นที่ของวัดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านประสานไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อราชการจะหารืออีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายทินกร ท้าวคำหล่อ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การประชุมสภาเทศบาล สท.เขต ๒ ตำบลแม่เงิน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันนี้ ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว ผมขอเสนอปิดการประชุมในครั้งนี้นี้ครับ

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอปิดการประชุม ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายศตรุชิน ยาวิชัยป้อง (ยกมือ) ขอรับรองครับ  
สท.เขต ๒

นางมาลี จันแปงเงิน (ยกมือ) ขอรับรองคะ  
สท.เขต ๒

ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว และตาม กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน สมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติเรื่องใดให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความ เห็นชอบเรื่องใดนั้น สามารถเสนอมาได้เพื่อจะได้บรรจุเข้าใน ระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ ขอบขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้นี้ ปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายสอาด การินทร์จินดา)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ




เลขานุการ สภา ทต. แม่เงิน

(นายอินจันทร์ ไชยเลิศ )

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเมืองใจ เงินสัจจา)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายย้าย ตวงภู)

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายศตรุชิน ยาวิชัยป่อง)

สภาเทศบาลตำบลแม่เงินได้รับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563

ลงชื่อ  ประธานสภาเทศบาล  
(นายจรูญ แก้วดำ)